



## ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม เรื่อง มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ตามพระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๖ พ.ศ. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเจตนารมณ์กำหนดให้ส่วนราชการต้องคงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมของงานึงถึงประชาชน การเปิดเผยข้อมูลติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมของ การกิจนั้น โรงเรียนบ้านท่าเกษม จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ ส่วนราชการใน โรงเรียนบ้านท่าเกษม ถือปฏิบัติดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการกิจของโรงเรียนบ้านท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัยและประชาชนสามารถเข้าถึงได้

๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ/การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านท่าเกษมอย่างเป็นอิสระและเป็นระบบ โดยจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นการปรึกษาหารือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและนำเสนอแนะความคิดเห็นประเด็นที่ประชาชนผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายการตัดสินใจและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านท่าเกษม

๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการกำหนดนโยบาย การวางแผน โครงการ และวิธีการทำงาน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ จัดระบบอำนวยความสะดวกยอมรับการนำเสนอและการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทเป็นหุ้นส่วนหรือภาคีในการดำเนินกิจกรรม โรงเรียนบ้านท่าเกษม

๕. เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทเต็มในการตัดสินใจ การบริหารงานและการดำเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อเข้ามาทดแทนการดำเนินงานของโรงเรียนการดำเนินการ หรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้เน้นให้ประชาชนผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเจ้าของการดำเนินการกิจและภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าเกษม